
 
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต้าบลผาน ้าย้อย 

สมัยสามัญ สมัยท่ี ๑ ครั งท่ี ๑ 
วันท่ี  ๑๐   เดือน  มกราคม  พ.ศ. ๒๕๖๕ 

ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต้าบลผาน ้าย้อย  
........................................ 

รายชื่อผูม้าประชุม 

ล าดับที่ ชื่อ - สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 

๑ นายเกรียงไกร  วงศ์จ้าเริญ ประธานสภา อบต.ผาน ้าย้อย เกรียงไกร  วงศ์จ้าเริญ  

๒ นายอุดร  โพธิ์สุข รองประธานสภา อบต.ผาน ้าย้อย อุดร  โพธิ์สุข  

๓ นายสมพร  สุระเสน สมาชิกสภา อบต.หมู่ ๑ สมพร  สุระเสน  

๔ นายพรศักดิ์  ห้วยทราย  สมาชิกสภา อบต.หมู่ ๒ พรศักดิ์  ห้วยทราย  

๕ นายไวยากรณ์  ปากหวาน สมาชิกสภา อบต.หมู่ ๓ ไวยากรณ์  ปากหวาน  

๖ นายมงคล  นามลาย สมาชิกสภา อบต.หมู่ ๔ มงคล  นามลาย  

๗ นายสมจิต  ชินค า สมาชิกสภา อบต.หมู่ ๘ สมจิต  ชินค า  

๘ นางอุดร  ลุนอุบล สมาชิกสภา อบต.หมู่ ๙ อุดร  ลุนอุบล  

๙ นายพงษ์ทิพย์  เครางาม สมาชิกสภา อบต.หมู่ ๑๑ พงษ์ทิพย์  เครางาม  

๑๐ นายวิทยา  ขันธวุฒิ สมาชิกสภา อบต.หมู่ ๑๒ วิทยา  ขันธวุฒิ  

๑๑ นางวาสนา  ใจทาน สมาชิกสภา อบต.หมู่ ๑๓ วาสนา  ใจทาน  

๑๒ นายณัฐพงศ์  ภูถาวร สมาชิกสภา อบต.หมู่ ๗/เลขานุการสภาฯ ณัฐพงศ์  ภูถาวร  

 

 

/ผู้เข้าร่วม... 

 

 

 

 

 



๒ 
 

ผู้เข้าร่วมประชุม 

ล ำดับที่ ชื่อ - สกุล ต ำแหน่ง ลำยมือชื่อ หมำยเหตุ 

๑ นายฉลอง  หาสนาม นายก อบต.ผาน  าย้อย ฉลอง  หาสนาม  

๒ นายสมาน  สุวะศรี รองนายก อบต. นายสมาน  สุวะศรี  

๓ นายเตียง  สินภักดี รองนายก อบต. เตียง  สินภักดี  

๔ นางถาวร แวงวรรณ เลขานุการนายก อบต. ถาวร แวงวรรณ  

๕ นายสุขสันต์  สลางสิงห์ ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ ๒ สุขสันต์  สลางสิงห์  

๖ นางสีนวน พุทธพนัธ ์ ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ ๕ สีนวน พุทธพันธ ์  

๗ นางกฤติยาภรณ์ วงศ์จ าปา ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ ๗ กฤติยาภรณ์ วงศ์จ าปา  

๘ นางประทวนจิต ฤทธาพรม นักพัฒนาชุมชน ประทวนจิต ฤทธาพรม  

๙ นางดวงตะวนั  คุนาเลา ผู้อ านวยการกองการศึกษาฯ ดวงตะวัน  คุนาเลา  

๕ สิบเอกฐิระวัจน์  อรรคนันท์ รองปลัด อบต./รก.แทน ปลัด 
อบต. 

ฐิระวัจน์  อรรคนันท์  

๖ นางสุนันทา  ไขระว ิ หัวหน้าส านักงานปลัด สุนันทา  ไขระวิ  

๗ นางสุนิษา ค าชาลี ผู้อ านวยการกองคลัง สุนิษา ค าชาลี  

๘ นางนภนนัท์ ลมวิชัย นักวิชาการจัดเก็บรายได้ นภนันท์ ลมวิชัย  

๙ นางสาวจันทร์เพ็ญ ไชยโชค เจ้าพนักงานพัสดุ จันทร์เพ็ญ ไชยโชค  

๑๐ นายเรืองชัย ศิริรัตน์ ผช.จพง.บันทึกข้อมูล เรืองชัย ศิริรัตน์  

๑๑ นายสุนทร อัศวภูมิ นกัการภารโรง สุนทร อัศวภูมิ  

๑๒ นายมนัสนันท์ ค าชาลี ผช.จพง.การเงินและบัญชี มนัสนันท์ ค าชาลี  

๑๓ นางยุรฉัตร จันทรา นักวิชาการเงินและบัญชี ยุรฉัตร จันทรา  

๑๔ นางสาวอุบลรัตน์ แพงอ่อน ผช.จพง.พัสดุ อุบลรัตน์ แพงอ่อน  

๑๕ นางสาวสมปอง สท้านอาจ นักทรัพยากรบุคคล สมปอง สท้านอาจ  

๑๖ นายบุดดี อุ่นเมือง ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ ๑ บุดดี อุ่นเมือง  

๑๗ นางสาวศิริเริ่ม อินไชยยา ผช.จพง.ธุรการ(กองช่าง) ศิริเริ่ม อินไชยยา  

๑๘ นายอาทิตย์ วรรณโส ผช.จพง.โภชนการ อาทิตย์ วรรณโส  

๑๙ นางสาวตันหยง ประชาชู เจ้าพนักงานธุรการ ตันหยง ประชาชู  

๒๐ นายจักรกริศน์ นาทุมพล ผช.จพง.พัฒนาชุมชน รกริศน์ นาทุมพล  

 



๓ 
 

ผู้เข้าร่วมประชุม 

ล ำดับที่ ชื่อ - สกุล ต ำแหน่ง ลำยมือชื่อ หมำยเหตุ 

๒๑ นางสาวเพิ่มพูน  แวงวรรณ พนักงานท่ัวไป เพิ่มพูน  แวงวรรณ  

๒๒ นายจักราวุธ ทาซ้าย ผช.จพง.ป้องกันฯ จักราวุธ ทาซ้าย  

๒๓ นายเตียง  สินภักดี รองนายก อบต. เตียง  สินภักดี  

๒๔ นายชัยวัฒน์ ไขระว ิ ผช.ช่างโยธา(จ้างเหมา) ชัยวัฒน์ ไขระว ิ  

๒๕ นายสิทธิชัย ชายทวีป พนง.ขับรถยนต์ สิทธิชัย ชายทวีป  

๒๖ นายเกียรติคุณ จุลมณี นักวิเคราะห์นโยบายและแผน เกียรติคุณ จุลมณี  

๒๗ นางสาวเจษธิดา แพงอ่อน นิติกร เจษธิดา แพงอ่อน  

นายอุดร โพธิ์สุข รองประธานสภาฯ ได้เชิญ นายเกรียงไกร วงศ์จ าเริญ ประธานสภาฯ  จุดเทียนธูป บูชา
พระรัตนตรัย และไหว้พระ 

เมื่อท่ีประชุมได้มาครบองค์ประชุมแล้ว นายณัฐพงศ์ ภูถาวร เลขานุการสภาฯ ได้เชิญนายเกรียงไกร      
วงศ์จ้าเริญ  ประธานสภาฯ  กล่าวเปิดการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลผาน  าย้อย สมัยประชุมสามัญสมัยท่ี 
๑  ครั งท่ี ๑ ประจ าป ีพ.ศ. ๒๕๖๕   

เปิดประชุม  เวลา  ๐๙.๔๐  น. 

นายเกรียงไกร วงศ์จ าเริญ :  เรียนท่านสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลผาน  าย้อยทุกท่าน ท่านนายก 

(ประธานสภาฯ) องค์การบริหารส่วนต าบล ท่านรองนายก ท่านเลขานุการนายก ท่านรองปลัด หัวหน้า
ส่วนทุกส่วน พนักงานส่วนต าบลผาน  าย้อยและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านเมื่อท่ีประชุม
พร้อมผมขอเปิดการประชุมครับ  

ในการประชุมสภาฯ ครั งนี  วันท่ี ๑๐ มกราคม ๒๕๖๕  เป็นการประชุมสภาสมัย

สามัญประจ้าปี พ.ศ. ๒๕๖๕ สมัยท่ี ๑ ครั งท่ี ๑ ซึ่งวาระส้าคัญในการประชุมก็เพื่อให้

นายกองค์การบริหารส่วนต้าบลได้แถลงนโยบายและจะได้เข้าปฏิบัติหน้าท่ีตามระเบียบ

กฎหมายต่อไป ก็ขอเข้าสู่วาระการประชุมตามระเบียบวาระท่ี  ๑  เรื่องท่ีประธานแจ้งท่ี

ประชุมทราบ     

 

/ระเบียบ... 

 



๔ 
 

ระเบียบวาระที่  ๑ เร่ืองที่ประธานแจ้งที่ประชุมทราบ 

นายเกรียงไกร วงศ์จ้าเริญ :  ระเบียบวาระท่ี ๑ เรื่องท่ีประธานแจ้งท่ีประชุมทราบ วันนี ก็มีผู้เข้าประชุม
(ประธานสภาฯ)    ดังนี  

๑. ผู้มาประชุม จ้านวน  ๑๒ คน 
    ๒. ลา  จ้านวน    - คน 
    ๓. ขาดประชุม จ้านวน    - คน 

เรื่องแจ้งเพื่อทราบอีกเรื่องก็สืบเนื่องจาก เมื่อวันท่ี 9 มกราคม 2565 อ าเภอหนองพอก 
ได้มีพิธีบวงสรวงรัชการท่ี 5 โดยมีท่านผู้ว่าราชการเป็นประธานในพิธี และมีนายอ าเภอ
หนองพอก นายกเทศมนตรี และหัวหน้าส่วนราชการทุกท่าน รวมถึงพ่อค้าประชาชนทุก
ภาคส่วน ท่ีได้เข้าร่วมพิธีการบวงสรวง เพราะมีกิจกรรมร าถวายต่อหน้าพระบรมรูป ถือว่า
เป็นหน้าเป็นตาของอ าเภอหนองพอกของเรารวมถึงองค์การบริหารส่วนต าบลผาน  าย้อย
ของเรา ก็ได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมครั งนี ด้วย โดยมีท่านนายกฉลอง หาสนาม นายก
องค์การบริหารส่วนต าบลผาน  าย้อย พร้อมทั งท่านรองนายก ท่านเลขานุการนายก 

ตัวแทนฝ่ายสภาฯ และนางร าอีกส่วนหนึ่ง ได้เข้าร่วมกิจกรรมและส าเร็จลุล่วงไปด้วยดี  

ระเบียบวาระที่  ๒ รับรองรายงานการประชุมคราวท่ีแล้ว(๕ มค.๖๕) 

นายเกรียงไกร วงศ์จ้าเริญ : ระเบียบวาระท่ี ๒ รับรองรายงานการประชุมคราวท่ีแล้ว(๕ มค.๖๕) เอกสาร 
(ประธานสภาฯ) รายงานการประชุมก็ตามท่ีได้จัดส่งให้ทุกท่านไปแล้วตามหนังสือเชิญประชุม มีท่านใดจะ

แก้ไขหรือเพิ่มเติมหรือไม่ ถ้าไม่มีผมขอมติท่ีประชุมในการรับรองรายงานการประชุมครับ 

มติท่ีประชุม  : มีมติรับรองรายงานการประชุม  จ้านวน  ๑๑  เสียง 
    มีมติไม่รับรองรายงานการประชุม  จ้านวน   -    เสียง 
    งดออกเสียง    จ้านวน   ๑    เสียง(ประธานสภาฯ) 

สรุปมติท่ีประชุม : ท่ีประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมสภาฯ ครั งแรก เมื่อวันท่ี ๕ มกราคม 
๒๕๖๕  

ระเบียบวาระที่  ๓ เร่ืองค้างพิจารณา(ถ้ามี) 
ที่ประชุม  : ไม่มี 

ระเบียบวาระที่  ๔ เร่ืองด่วนเพื่อทราบ 
   -การแถลงนโยบายของนายกองค์การบริหารส่วนต าบลผาน  าย้อย 

/นาย... 

 



๕ 
 

นายเกรียงไกร วงศ์จ้าเริญ : ในเรื่องการแถลงนโยบายของนายกองค์การบริหารส่วนต าบลผาน  าย้อย ตาม 
(ประธานสภาฯ) พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. ๒๕๓๗ แก้ไขเพิ่มเติมถึง

(ฉบับท่ี ๗) พ.ศ.๒๕๖๒ มาตรา ๕๘/๕ ก าหนดว่า “ก่อนนายกองค์การบริหารส่วนต าบล
เข้ารับหน้าท่ี ให้ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเรียกประชุมสภาองค์การบริหาร
ส่วนต าบลเพื่อให้นายกองค์การบริหารส่วนต าบลแถลง นโยบายต่อสภาองค์ก ารบริหาร
ส่วนต าบล โดยไม่มีการลงมติ ทั งนี  ภายในสามสิบวันนับแต่วันประกาศผลการเลือกตั ง
นายกองค์การบริหารส่วนต าบล 

  การประชุมเพื่อแถลงนโยบายของนายกองค์ก ารบริหารส่วนต าบลให้กระท าโดย
เปิดเผย โดยนายกองค์การบริหารส่วนต าบลต้องจัดท านโยบายเป็นลายลักษณ์อักษรแจก
ให้สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลทุกคนท่ีมาประชุมด้วย 
 ให้นายกองค์การบริหารส่วนต าบลจัดท ารายงานแสดงผลการปฏิบัติงานตาม
นโยบายท่ีได้แถลงไว้ต่อสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเป็นประจ าทุกปี  

ค าแถลงนโยบายของนายกองค์การบริหารส่วนต าบลและรายงานแสดงผลการ
ปฏิบัติงานตามนโยบาย ให้ประกาศไว้โดยเปิดเผย ณ ท่ีท าการองค์การบริหารส่วนต าบล
ด้วย 

และตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น 
พ.ศ. ๒๕๔๗ (แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔)   การแถลงนโยบาย  

ข้อ ๑๒๓ เมื่อผู้บริหารท้องถิ่นขอแถลงนโยบายต่อสภาท้องถิ่นตามกฎหมายว่า
ด้วยการจัดตั งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้ประธานสภาท้องถิ่นบรรจุเข้าระเบียบวาระ
การประชุมสภาท้องถิ่นเป็นเรื่องด่วน 

เมื่อผู้บริหารได้แถลงนโยบายต่อสภาท้องถิ่นแล้ว ให้ประธานสภาท้องถิ่น
ด าเนินการให้สมาชิกสภาท้องถิ่นซักถามและอภิปรายเป็นประเด็น ๆ ไป 

 ข้อ ๑๒๔ สมาชิกสภาท้องถิ่นอาจซักถามและอภิปรายทั งในทางสนับสนุนและ
คัดค้านในเรื่องความเหมาะสมของนโยบายและความสามารถในการบริหารราชการของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้ส าเร็จตามนโยบาย ในการนี  สมาชิกสภาท้องถิ่นอาจ
ซักถามและอภิปรายถึงแผนการปฏิบัติและวิธีการท่ีจะปฏิบัติตามนโยบายนั นๆด้วยก็ได้ 

๑๒๕ ผู้บริหารท้องถิ่นเท่านั นท่ีมีสิทธิจะอภิปรายตอบข้อซักถามหรือข้อคัดค้าน
ของสมาชิกสภาท้องถิ่น 

เพื่อความสะดวก ผู้บริหารท้องถิ่นจะตอบสมาชิกสภาท้องถิ่นท่ีซักถามหรือ
คัดค้านทีละคนเป็นล าดับถัดไป หรือจะรอตอบครั งละหลายคนก็ได้ 

ข้อ ๑๒๖ ในการอภิปรายนั น นอกจากท่ีได้ก าหนดไว้ในหมวดนี แล้ว ให้น าความ
ในหมวด ๕ มาใช้บังคัดโดยอนุโลม 
ตามท่ีได้ชี แจงมาคือระเบียบท่ีเกี่ยวข้องกับการแถลงนโยบายของนายกองค์การบริหาร

ส่วนต าบล เพื่อให้สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลทุกท่านได้รับทราบ ดังนั น ขอเชิญท่าน
นายกองค์การบริหารส่วนต าบลผาน  าย้อยได้แถลงนโยบายต่อสภาองค์การบริหารส่วนต าบลแห่งนี 
ต่อไป เชิญครับ 

/นาย... 



๖ 
 

นายฉลอง หาสนาม : เรียนท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลผาน  าย้อยท่ีเคารพ ท่าน 
(นายก อบต.) สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลผาน  าย้อยผู้ทรงเกีย รติทุกท่าน รวมทั งผู้ร่วม

สังเกตการณ์ทุกคน 
 

ค ำแถลงนโยบำย 
ของนำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลผำน  ำย้อย 

นำยฉลอง  หำสนำม 
แถลงต่อสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลผำน  ำย้อย 

วันที่ ๑๐ เดือน มกรำคม  พ.ศ.25๖๕ 
 
เรียน ท่ำนประธำนสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลผำน  ำย้อยที่เคำรพ 

 ตามท่ีส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั ง ได้มีหนังสือประกาศคณะกรรมการเลือกตั ง  เรื่อง  ผลการ
เลือกตั งนายกองค์การบริหารส่วนต าบลผาน  าย้อย อ าเภอหนองพอก จังหวัดร้อยเอ็ด ลงวันท่ี ๒1 ธันวาคม 25๖๔  
ได้รับรองการได้รับเลือกตั งเป็นนายกองค์การบริหารส่วนต าบลผาน  าย้อย  ตามท่ีได้มีการเลือกตั งนายกองค์การ
บริหารส่วนต าบลผาน  าย้อย  เมื่อวันท่ี  2๘  พฤศจิกายน  พ.ศ. 25๖๔ โดยได้ด ารงต าแหน่งนับตั งแต่วันท่ีเลือกตั ง
นั น 
 บัดนี   กระผมได้ก าหนดนโยบายเพื่อใช้ในการบริหารราชการภายใต้กรอบของกฎหมาย  และเป็น
แนวนโยบายท่ีกระผมได้ให้ค ามั่นสัญญาไว้ต่อพี่น้องประชาชนต าบลผาน  าย้อยทุกท่าน จนท าให้พี่น้องประชาชนได้ให้
ความไว้วางใจเลือกกระผมให้ด ารงต าแหน่งนายกองค์การบริหารส่วนต าบลผาน  าย้อย นโยบายของกระผมได้ก าหนด
ขึ นโดยยึดมั่นในการปกครองตามระบอบประชาธิปไตย  โดยการมีส่วนร่วมของประชาชน ตามรัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทย และเป็นไปตามอ านาจหน้าท่ีท่ีก าหนดไว้ในระเบียบ กฎหมาย ท่ีใช้ในการบริหารราชการของ
องค์การบริหารส่วนต าบลทุกฉบับ เพื่อให้การบริหารงานขององค์การบริหารส่วนต าบลผาน  าย้อย ด าเนินไปด้วย
ความโปร่งใส ตรวจสอบได้ และตอบสนองความต้องการของประชาชน ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ภายใต้กระบวนการ
ท างานแบบมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน โดยยึดหลักประชาชนเป็นศูนย์กลางของการพัฒนา เพื่อให้การพัฒนาเป็นไป
อย่างถกูต้องและยั่งยืน  

ท่ำนประธำนสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลผำน  ำย้อย ที่เคำรพ 

 เพื่อให้การบริหารราชการในอ านาจหน้าท่ีของนายกองค์การบริหารส่วนต าบลผาน  าย้อย ได้บรรลุถึงภารกิจ
ท่ีได้ให้ไว้ต่อพี่น้องประชาชน  และเพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล      
พ.ศ. ๒๕๓๗  แก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับท่ี ๗) พ.ศ.25๖๒  มาตรา  58/5  ท่ีก าหนดไว้ว่าก่อนนายกองค์การบริหารส่วน
ต าบลเข้ารับหน้าท่ี  ให้นายกองค์การบริหารส่วนต าบลแถลงนโยบายต่อสภาองค์การบริหารส่วนต าบล โดยไม่มีการ
ลงมติภายใน 30 วัน นับแต่วันประกาศผลการเลือกตั งนายกองค์การบริหารส่วนต าบล กระผมจึงขอแถลงนโยบาย
ต่อสภาองค์การบริหารส่วนต าบลผาน  าย้อย โดยได้จัดท านโยบายในการพัฒนาต าบลผาน  าย้อยเป็นเอกสาร แจกให้
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลทุกท่านท่ีมาประชุมด้วยแล้ว  ดังต่อไปนี  
  1. กำรบริหำรจัดกำรองค์กรและกำรมีส่วนร่วมของประชำชนเพื่อก้ำวสู่องค์กร ทันสมัย  
โปร่งใส  ใส่ใจชุมชน 

/๑.๑ พัฒนา... 



๗ 
 

   1.1 พัฒนาบุคลากร ข้าราชการ ลูกจ้างขององค์การบริหารส่วนต าบลผาน  าย้อยให้มี
พลานามัยท่ีสมบูรณ์  ทั งร่างกาย  จิตใจ  มีความรู้  ความสามารถ  พร้อมส าหรับการบริหาร และบริการประชาชน   
   1.2 พัฒนาระบบบริหารองค์กรให้ทันสมัย รวดเร็ว และเกิดผลสัมฤทธิ์สูงสุดโดยยึดหลัก
ธรรมาภิบาล  โปร่งใส ตรวจสอบได้ มีความรับผิดชอบและประชาชนมีส่วนร่วมทุกขั นตอน 
   1.3 พัฒนาเครือข่ายและประสานความร่วมมือระหว่าง   องค์การบริหารส่วนต าบล  
องค์การบริหารส่วนจังหวัด  ส่วนภูมิภาค  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นและองค์กรเอกชน 
   1.4 ส่งเสริมเครือข่ายความร่วมมือระหว่างประชาคมในต าบลผาน  าย้อย   ให้มีความ
เข้มแข็ง 

1.5  ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาท้องถิ่นในทุกด้าน 
๒. นโยบำยด้ำนโครงสร้ำงพื นฐำน 

๒.๑ จัดหางบประมาณและสนับสนุนด าเนินการก่อสร้าง ปรับปรุงถนนสายหลัก ถนนสาย
รอง เพื่ออ านวยความสะดวกในการคมนาคม พัฒนาระบบโครงการถนนให้ท่ัวถึง บ ารุงรักษา ซ่อมแซมให้อยู่ใน
สภาพที่สมบูรณ์ 

๒.๒ จัดหางบประมาณและสนับสนุนด าเนินการจัดสร้างระบบน  าประปา รางระบายน  า
และขยายเขตไฟฟ้าพร้อมสาธารณูปโภคให้ได้มาตรฐานอย่างพอเพียง 

๒.๓ พัฒนา ปรับปรุงภูมิทัศน์ ถนนทางขึ นวัดพระมหาเจดีย์ชัยมงคล และศูนย์โอท็อป ให้
เป็นสถานท่ีท่องเท่ียวและพักผ่อนหย่อนใจอย่างเหมาะสม 

๒.๔ จัดให้มีไฟฟ้าสาธารณะส่องสว่างตามถนน ชุมชน สวนสาธารณะและลานกีฬาอย่าง
ท่ัวถึง เพื่อให้เกิดความปลอดภัยแก่ชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน 

๒.๕ ส่งเสริมประสานงานกับองค์การบริหารส่วนจังหวัด และหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง จัดให้
มีโครงสร้างพื นฐานสู่ต าบลผาน  าย้อยอย่างเป็นระบบ 
  ๓. นโยบำยด้ำนเศรษฐกิจและส่งเสริมคุณภำพชีวิต 

๓.๑ ส่งเสริมการผลิตสินค้าในชุมชนและสินค้าท่ีเป็นภูมิปัญญาท้องถิ่น เพื่อให้มีการสร้าง
งาน สร้างเงิน สร้างรายได้ในชุมชนให้มีการอยู่ดีกินดี มีสุข 

๓.๒ ส่งเสริมการสร้างอาชีพและสร้างรายได้ให้กับครอบครัวและชุมชนและสนับสนุนกลุ่ม
อาชีพต่างๆ ในต าบล  

๓.๓ ส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนในพื นท่ีใช้วิถีชีวิตน าระบบเศรษฐกิจแบบพอเพียง
มาใช้ใหเ้กิดประโยชน์ในทางปฏิบัติอย่างแท้จริง 

๓.๔ สนับสนุนกิจกรรมด้านการตลาดชุมชนร่วมกับเอกชนในพื นท่ีเพื่อให้เกษตรกร พ่อค้า 
แม่ค้าและผู้บริโภคมีสถานท่ีแลกเปล่ียนสินค้า จับจ่าย ซื อขายอย่างเป็นธรรม ถูกสุขอนามัย อาหารปลอดภัย 

๓.๕ ส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนมีรายได้ โดยพัฒนาคุณภาพสินค้าและจัดระบบ
การผลิต การตลาดส่งเสริมอาชีพ และพัฒนาฝีมือแรงงานให้มีคุณภาพตรงตามความต้องการแรงงานท้องถิ่น 

๓.๖ ให้การสงเคราะห์และจัดสวัสดิการแก่เด็กผู้ด้อยโอกาส คนพิการ คนชรา และ
ผู้สูงอายุ อย่างท่ัวถึง ให้สามารถด ารงชีวิตอยู่ได้อย่างปกติสุขในสังคม 

๓.๗ ส่งเสริมการจัดท าแผนแม่บทและยุทธศาสตร์การท่องเท่ียวเชิงบูรณาการในการ
พัฒนาการท่องเท่ียวอย่างยั่งยืนร่วมกับองค์กรต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้อง 
ส่งเสริมสนับสนุนพัฒนาอาชีพสตรี  กลุ่มแม่บ้าน เด็ก เยาวชน คนชรา และคนพิการ ภายในต าบลให้มีคุณภาพชีวิต
ท่ีดีขึ น 

/๓.๘ ร่วมประสาน... 
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   ๓.๘ ร่วมประสานส่งเสริม สนับสนุนสวัสดิการแก่เด็ก คนชรา คนพิการ และผู้ด้อยโอกาส
ในต าบล 

๓.๙ ประสานงานกับองค์กรต่าง ๆ เพื่อช่วยเหลือและดูแลให้การสนับสนุนแก่สตรี  เด็ก  
เยาวชน  คนชรา  และคนพิการภายในต าบล 

๔. นโยบำยด้ำนกำรศึกษำ กีฬำและนันทนำกำร 
   ๔.๑ จัดให้มีการศึกษาเพื่อเด็กก่อนวัยเรียนให้มีสถานท่ีเรียน อุปกรณ์การเรียนการสอน  
อาหารกลางวันให้เพียงพอจากภารกิจถ่ายโอน 

๔.๒ ส่งเสริมการศึกษาแก่เด็ก เยาวชน ประชาชนทั งในและนอกระบบโรงเรียนให้
สอดคล้องกับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน (AEC) 
   ๔.๓ พัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กให้มีศักยภาพ โดยจัดให้มีการส่ือสารการเรียนการสอนและ
เทคโนโลยีสมัยใหม่เพื่อให้เด็กมีพื นฐานท่ีดีในการเรียนรู้ในระดับท่ีสูงขึ น    
   ๔.๔ จัดบริการอินเตอร์เน็ตในระดับต าบล เพื่อให้เด็ก เยาวชนและประชาชนได้ศึกษา
ค้นคว้าข้อมูล เกิดการเรียนรู้ทันต่อเหตุการณ์ในโลกแห่งข้อมูลข่าวสาร 
   ๔.๕ ส่งเสริม สนับสนุนกิจกรรมนันทนาการ การกีฬาทุกประเภทเพื่อพัฒนาด้านสุขภาพ 
จัดให้มีสถานท่ีออกก าลังกาย ลานกีฬากลางท้องถิ่นและอุปกรณ์การกีฬาท่ีจ าเป็นอย่างต่อเนื่อง 
   ๔.๖ สนับสนุนอุปกรณ์กีฬาทุกหมู่บ้าน และสนับสนุนการแข่งขันกีฬาของโรงเรียนในเขต
พื นท่ีทุกระดับ จัดกิจกรรมการแข่งขันกีฬาระดับต าบล สนับสนุนพัฒนานักกีฬาให้ไปในระดับมืออาชีพ  
   ๔.๗ จัดให้มีสวนสาธารณะ สวนสุขภาพ เพื่อให้ประชาชนได้มีท่ีพักผ่อนหย่อนใจและออก
ก าลังกายอย่างเหมาะสม  

 
๕. นโยบำยด้ำนกำรบริหำรจัดกำรบ้ำนเมืองที่ดี 

   ๕.๑ ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการบริหารท้องถิ่น โดยการร่วมคิด ร่วมท า ร่วม
แก้ปัญหา และติดตามประเมินผลการด าเนินงาน เพื่อให้การพัฒนาท้องถิ่นด าเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
   ๕.๒ สร้างระบบการบริหาร โดยเน้นหลักประสิทธิภาพ ประสิทธิผล สุจริต โปร่งใส 
สามารถตรวจสอบได้ และตรงกับความต้องการของประชาชนอย่างแท้จริง 
   ๕.๓ ส่งเสริมให้ประชาชน ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วม ก าหนดวิสัยทัศน์ ยุทธศาสตร์ จัดท า
แผนโครงการในการพัฒนาต าบลให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ของประชาชน 
   ๕.๔ จัดการพัฒนาบุคลากร เจ้าหน้าท่ีหน่วยงานให้มีความรู้ ทักษะในการปฏิบัติงาน
เพื่อให้สามารถปฏิบัติงาน และรองรับการถ่ายโอนภารกิจ เพื่อสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างมี
ประสิทธิภาพประสิทธิผล 
   ๕.๕ เพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการแก่ประชาชน ลดขั นตอนการปฏิบัติงานเพื่อให้
ประชาชนท่ีมารับบริการได้รับความสะดวก และมีความพึงพอใจสูงสุด 
   ๕.๖ ส่งเสริมให้ความรู้แก่ประชาชนเกี่ยวกับการมีส่วนร่วม บทบาทหน้าท่ีของประชาชนท่ี
มีต่อการบริหารท้องถิ่นและอ านาจในการตรวจสอบตามรัฐธรรมนูญ 
   ๕.๗ จัดโครงการ อบต.เคล่ือนท่ี เพื่อบริการด้านต่างๆ แก่ประชาชนและรับฟังปัญหา 
ความต้องการจากประชาชนอย่างท่ัวถึง 
 

/๖. นโยบาย... 



๙ 
 

  ๖. นโยบำยด้ำนศำสนำ วัฒนธรรม จ ำรีตประเพณีและภูมิปัญญำท้องถ่ิน 
   ๖.๑ ส่งเสริมและสนับสนุนงานรัฐพิธี ฟื้นฟู อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม ประเพณีและภูมิ
ปัญญาท้องถิ่นให้คงอยู่สืบไป 
   ๖.๒ ท านุบ ารุงด้านศาสนา ให้ความส าคัญสนับสนุนและมีส่วนร่วมกิจกรรรมศาสนาคริสต์ 
ให้ความส าคัญสนับสนุนและมีส่วนร่วมกิจกรรรมพุทธศาสนา และให้ทั งสองศาสนาเป็นศูนย์รวมจิตใจของคนใน
ชุมชน 
   ๖.๓ ส่งเสริมสนับสนุนประเพณีรดน  าผู้สูงอายุและกิจกรรมประเพณีฮีตสิบสองคองสิบส่ี 
   ๖.๔ ส่งเสริมและสนับสนุนการร่วมจัดกิจกรรมแห่งสายน  าสืบสานประเพณีวันลอยกระทง 
   ๖.5 ส่งเสริมและสนับสนุนประเพณีบุญบั งไฟต าบลผาน  าย้อย 
   ๖.6 ส่งเสริมและสนับสนุนประเพณีวันคริสต์มาส(ฟุตบอลคริสต์มาสคัพ) ส่งเสริมและ
สนับสนุนประเพณีกิจกรรมส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ 

๖.7 สนับสนุนการจัดกิจกรรมการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมแก่เยาวชนและประชาชน
เพื่อให้เกิดสังคมแห่งความสงบสุข 

  ๗. นโยบำยด้ำนสำธำรณสุขและสิ่งแวดล้อม 
๗.๑ สนับสนุนสาธารณสุขมูลฐาน กิจกรรมการด าเนินงานของ อสม.เพื่อขับเคล่ือนการ

ท างานด้านสุขภาพให้กับประชาชน 
๗.๒ สนับสนุนการป้องกันและควบคุมโรคระบาดต่างๆ ท่ีก่อให้เกิดผลกระทบต่อความ

เป็นอยู่กับชีวิตและสุขภาพพลานามัยของประชาชน 
๗.๓ มุ่งเน้นให้ความรู้แก่ประชาชนในการป้องกันและเข้าใจในการรักษาสุขภาพอนามัย

อย่างท่ัวถึง 
   ๗.๔ รณรงค์ปลูกจิตส านึกของเด็กเยาวชนและประชาชนในการป้องกัน และแก้ไขปัญหา
ส่ิงแวดล้อม ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการแยก ก าจัดขยะและดูแลรักษาความสะอาด 
   ๗.๕ จัดหาสถานท่ีทิ งขยะ และด าเนินการสร้างระบบการเก็บและก าจัดขยะมูลฝอยอย่าง
มีประสิทธิภาพ 
   ๗.๖ จัดหารถบรรทุกบริการก าจัดส่ิงปฏิกูล ก าหนดสถานท่ีทิ งชัดเจน 

๗.๗ ส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมการเพิ่มพื นท่ีสีเขียวและจัดหาพันธุ์กล้าไม้ให้ประชาชน 
เพิ่มพื นท่ีการปลูกป่าเพิ่มเติม 
   ๗.๗ ส่งเสริมสนับสนุนประชาชนให้บ าบัดฟื้นฟู รักษาและหวงแหนซึ่งทรัพยากรธรรมชาติ
และส่ิงแวดล้อม 

  ๘. นโยบำยด้ำนควำมม่ันคงและป้องกันสำธำรณภัย 
๘.๑ รณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ปัญหาอาชญากรรม และความปลอดภัยใน

ชีวิตและทรัพย์สิน โดยเน้นการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน 
   ๘.๒ สนับสนุนการฝึกอบรมสมาชิกอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) จัดหา
วัสดุ อุปกรณ์และยานพาหนะใช้ในการปฏิบัติงานของสมาชิกอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนอย่างมีประสิทธิภาพ 
   ๘.๓ ส่งเสริมและให้การเรียนรู้เกี่ยวกับการป้องกันและแก้ปัญหาด้านความปลอดภัย 
ตลอดจนการบรรเทาสาธารณภัยชุมชน 

/๘.๔ ร่วมประสาน... 



๑๐ 
 

   ๘.๔ ร่วมประสานงานกับองค์กรต่าง ๆ  เพื่อให้ความรู้ในการป้องกันและบรรเทาสาธารณ
ภัยต่าง ๆ ท่ีจะเกิดขึ นภายในต าบลผาน  าย้อย     
 สุดท้ายต้องขอขอบคุณท่านประธานสภา และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลผาน  าย้อยทุกท่าน ท่ีได้
ให้เวลากระผมแถลงนโยบายต่อสภาองค์การบริหารส่วนต าบลผาน  าย้อย ทั ง ๘ ด้าน ไปแล้วนั น ได้ตั งอยู่บน พื นฐาน
ประโยชน์สุขของประชาชนต าบลผาน  าย้อย  โดยวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองและสังคมท่ีดี  และค านึงถึงการมี
ส่วนร่วมของประชาชน  ในการจัดท าแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบล การจัดท างบประมาณ การจัดซื อจัดจ้าง  
การตรวจสอบ การประเมินผลการปฏิบัติงาน และการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร ตามท่ีกฎหมายก าหนดทุกประการ   
ซึ่งกระผมพร้อมทั งคณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบลผาน  าย้อย เจ้าหน้าท่ีทุกฝ่ายทุกระดับ มีความเห็นตรงกัน
ว่าการบริหาร การพัฒนาต าบลนั นต้องมีความชัดเจน เป็นธรรม โปร่งใส ตรวจสอบได้ทุกขั นตอน โดยการมีส่วนร่วม
จากทุกภาคส่วนของสังคมท่ีจะต้องร่วมมือกันด าเนินการด้วยความมุ่งมั่น วิริยะอุตสาหะตลอดเวลา ๔ ปี ขอความ
กรุณาจากท่านประธานสภา และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลทุกท่านโปรดกรุณาให้ข้อเสนอแนะ และน า
ปัญหาข้อขัดข้องจากพี่น้องประชาชนมาบอกกล่าว หากมีข้อชี แนะประการใดโปรดอย่าได้เกรงใจ เราทุกคนล้วนท า
เพื่อต าบลผาน  าย้อยทั งนั น เราจะน าข้อชี แนะและประเด็นปัญหา พร้อมข้อมูลท่ีวิเคราะห์แล้ว เหล่านั นมาด าเนินการ
แก้ไขและจะพัฒนาจนสุดก าลังความสามารถของสติปัญญาร่วมกัน รวมทั งร่วมกันสรรหาค าตอบ แนวทางแก้ไข
ปัญหาจากท่านผู้ทรงคุณวุฒิท่ีมีหลากหลายในต าบล และพวกเราจะตั งใจท างานโดยยึดถือผลประโยชน์ของพี่น้อง
ประชาชน และผลประโยชน์ของส่วนรวมเป็นท่ีตั ง เป็นจุดหมายส าคัญร่วมกันเพื่อจะน าพามาสู่ความส าเร็จ ความ
เจริญรุ่งเรืองของต าบล รวมทั งพี่น้องประชาชนและองค์กรของเราต่อไป  

สุดท้ายนี  กระผมหวังเป็นอย่างยิ่งว่า การปฏิบัติหน้าท่ีในฐานะหัวหน้าฝ่ายบริหารล าพังตัวกระผมและฝ่าย
บริหารเพียงฝ่ายเดียว  คงไม่สามารถท าให้นโยบายท่ีกระผมได้แถลงไว้ต่อสภาอันทรงเกียรติในวันนี ประสบ
ความส าเร็จลุล่วงไปได้อย่างแน่นอน  หากไม่ได้รับความร่วมมือจากฝ่ายนิติบัญญัติ  คือ สมาชิกสภาองค์การบริหาร
ส่วนต าบลผาน  าย้อยทุกท่านท่ีมาประชุมพร้อมกันอยู่ ณ ท่ีนี  ซึ่งท่านทั งหลายได้รับฉันทานุมัติจากพี่น้องประชาชนแต่
ละหมู่บ้านให้เข้ามาเป็นตัวแทนเพื่อออกกฎหมายและผลักดันงบประมาณเพื่อใช้ในการพัฒนาท้องถิ่นของเรา  
กระผมเช่ือเหลือเกินว่า การท่ีพี่น้องประชาชนเลือกท่านทั งหลาย  เลือกกระผมพร้อมคณะเข้ามาท าหน้าท่ีในฐานะ
ตัวแทนในครั งนี  จะเป็นเครื่องยืนยันได้เป็นอย่างดีว่า เรามีนโยบายและเป้าหมาย ในการท างานท่ีตรงกัน  

ขอบคุณครับ 

นายเกรียงไกร วงศ์จ้าเริญ : ครับตามท่ีท่านนายกได้แถลงนโยบายต่อสภาท้องถิ่นแล้ว มีสมาชิกสภาท่านใดจะ
(ประธานสภาฯ)  เสนอข้อซักถามหรือจะอภิปรายเพิ่มเติม เชิญท่านไวยกรณ์ครับ  

นายไวยกรณ์ ปากหวาน : เรียนท่านประธานสภาฯ  ท่านนายก  คณะผู้บริหาร  สมาชิกสภาองค์การบริหาร 
(ส.อบต.หมู่ ๓) ส่วนต้าบลผาน ้าย้อยผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ผมนายไวยกรณ์ ปากหวาน สมาชิกสภาองค์การ

บริหารส่วนต้าบลผาน ้าย้อย หมู่ท่ี ๓ ตามท่ีเราได้รับฟังการแถลงนโยบายของนายกในการ
ท่ีจะน้าพาต้าบลผาน ้าย้อยทั ง ๑๓ หมู่บ้านพัฒนาไปสู่เป้าหมายและความรุ่งเรืองท่ีตั งไว้ก็
ต้องขอขอบคุณมาก แต่ผมยังมีข้อสงสัยในนโยบายท่ีท่านนายกได้แถลงมาอยู่สองสาม
เรื่องแรกก็คือเรื่องท่ีมีการน้างบประมาณท่ีเป็นปัญหาสะสมมาหลายนายกหลายสมัยใน
การน้างบประมาณไปเพื่อพัฒนาบริเวณศูนย์โอท็อปบนหลังเขา สิทธิและหน้าท่ีเป็นของ
เราแต่ในการบริหารจัดการเป็นของจังหวัดผมก็ฝากท่านประธานไปยังท่านนายกด้วยใน 

/ฐานะ... 



๑๑ 
 

ฐานะท่านเป็นผู้มีความสามารถขอให้ท่านได้น้าโอท็อปกลับมาบริหารจัดการให้ได้เพื่อเป็น
หน้าเป็นตาแก่ต้าบลผาน ้าย้อยของเรา เรื่องท่ีสองนโยบายในการส่งเสริมอาชีพ สินค้าหรือ
แม้แต่เรื่องตลาดท่ีเป็นท่ีราชพัสดุท่ียังมีปัญหากันอยู่ก็ฝากท่านนายกผ่านท่านประธานว่า
เราควรไปเช่าพื นท่ีเขาและน ามาบริหารจัดการเพื่อเพิ่มรายได้ในการจัดเก็บรายได้และ
น ามาพัฒนาต าบลเราต่อไป เรื่องสุดท้ายเป็นเรื่องใกล้ตัวพื นท่ีบริเวณไฟป่าเก่าท่ีได้รับ
อนุญาตให้ใช้พื นท่ีขออนุญาตเอ่ยนามตั งแต่สมัยท่านนายกสาคร ท่ีว่าจะมีการพัฒนาแต่ก็
ยังไม่มีงบประมาณในการพัฒนาก็ฝากท่านนายกได้พิจารณาในการด าเนินการเป็นลาน
กีฬาต าบลก็ได้ ฝากท่านนายกได้พิจารณาด้วยครับ  

นายฉลอง หาสนาม : เรียนท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลผาน  าย้อยท่ีเคารพ ท่านสมาชิก 
(นายก อบต.) สภาองค์การบริหารส่วนต าบลผาน  าย้อยผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ตามท่ีท่านไวยกรณ์สอบถาม

เกี่ยวกับเรื่องโอท็อปผมขอน าเรียนว่าภายใน ๔ ปีผมจะพยายามน ากลับมาในการบริหาร
จัดการให้ได้ก็รอดูกันต่อไปครับ แต่ในการการพัฒนาเราก็ต้องน าเข้าบรรจุในแผนเราด้วย
และเราต้องด าเนินการตามขั นตอนเนื่องจากพื นท่ีโอท็อปเป็นพื นท่ีของเขตห้ามล่าสัตว์ป่า
อยู่ในเขตอุทยานเราก็ต้องด าเนินการตามขั นตอนต่อไปครับ ต่อมาในเรื่องตลาดก็ทราบว่า
มีปัญหาภายในของเขาอยู่เกี่ยวกับเรื่องผลประโยชน์ ก็จะพยายามน ามาเข้าสู่ระบบของ
เราเพื่อบริหารจัดการต่อไป ส่วนพื นท่ีไฟป่าเก่าถ้าเรามีงบประมาณผมมีความเห็นว่าเรา
น่าจะท าเป็นหอประชุมใหญ่และท าเป็นท่ีพักผ่อนหย่อนใจ แต่ทั งนี ทั งนั นก็ต้องได้รับความ
ร่วมมือจากท่านสมาชิกเราด้วยในการพัฒนาครับ ขอบคุณครับ 

นายสุขสันต์ สลางสิงห์ :  เรียนท่านประธานสภาฯ  ท่านนายก  คณะผู้บริหาร  สมาชิกสภาองค์การ 
(ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ ๒) บริหารส่วนต าบลผาน  าย้อยผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ผมนายสุขสันต์ สลางสิงห์ ผู้ใหญ่บ้านหมู่

ท่ี ๒ ขอน าเรียนเสนอแนะในการบริหารจัดการศูนย์โอท็อปว่า ในปัจจุบันนี ในบริเวณศูนย์
โอท็อปเราควรท่ีจะจัดบริเวณท่ีขายท่ีชัดเจนส าหรับสินค้าภายในต าบลผาน  าย้อยเราเลย 
เพราะตอนนี เราไม่มีเลยสินค้าของต าบลเราตอนนี ก็มีแต่ข้าวหลามท่ีพ่อค้าแม่ค้าก็ไม่มีจุด
วางขายท่ีชัดเจนได้แต่เดินขาย อยากให้ทาง อบต.ผาน  าย้อย เราจัดจุดท่ีจะวางขายสินค้า 
เช่น ผ้าขาวมา หรือเครื่องจักสาน อะไรต่างๆ เช่นนี นะครับฝากด้วยครับ 

นายมงคล นามลาย : เรียนท่านประธานสภาฯ  ท่านนายก  คณะผู้บริหาร  สมาชิกสภาองค์การบริหาร 
(ส.อบต.หมู่ ๔)  ส่วนต าบลผาน  าย้อยผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ผมนายมงคล นามลาย สมาชิกสภาองค์การ

บริหารส่วนต าบลผาน  าย้อย หมู่ท่ี ๔ ตามท่ีท่านนายกได้แถลงนโยบายก็ถือว่าเป็นเรื่องท่ีดี
ต้องขอบคุณครับ และผมอยากฝากอีกนโยบายหนึ่ง คือในการช่วยเหลืองานศพในพื นท่ี
ต าบลของเรา เพราะได้ยินมาว่าบางทีมีการ์ดเชิญมาก็ไม่ไป ก็อยากให้มีการรวบรวมและ
ท าในนามหน่วยงานองค์การบริหารส่วนต าบลผาน  าย้อย เพื่อท่ีจะเป็นภาพลักษณ์ท่ีดีต่อ
หน่วยงานเราเข้าใจว่าการไปร่วมงานบางทีก็เป็นเวลาท างานของเจ้าหน้าท่ีบางทีก็ไม่
สะดวก ก็อยากให้ทางฝ่ายบริหารได้พิจารณาในเรื่องนี ด้วยไม่ว่าจะเป็นการช่วยทุนทรัพย์ 
หรือพวงหรีดในนามหน่วยงาน ขอบคุณครับ 

/นาย... 



๑๒ 
 

นายฉลอง หาสนาม : เรียนท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลผาน  าย้อยท่ีเคารพ ท่านสมาชิก 
(นายก อบต.) สภาองค์การบริหารส่วนต าบลผาน  าย้อยผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ตามท่ีท่านมงคลเสนอมาก็

เป็นเรื่องท่ีดี ในส่วนนี จะได้น าเรียนหารือกับทีมบริหารอีกครั งว่าเราจะด าเนินการอย่างไร
นะครับ ซึ่งในการช่วยงานในส่วนต าบลเราก็จะมีกองทุนวันละบาทอยู่แล้วก็จะได้หา
แนวทางต่อไป และอีกเรื่องก็อยากฝากให้เราได้พิจารณาด้วยในการไปงานศพทุกหมู่บ้าน
อยากให้ทางครูศูนย์เราได้เข้าร่วมด้วยเพราะในแต่ละงานเจ้าภาพเขาก็จะมีการบริจาคให้
ศูนย์เด็กเราแต่ไม่มีเจ้าหน้าท่ีเราไปเลยมีแต่ตัวแทนรับมาให้ฝากทาง ผอ.ล าด้วยเรื่องนี  
และในนโยบายของผมก็จะมีในเรื่องการจัดซื อรถดูดส่ิงปฏิกูล เพื่อบรรเทาความเดือดร้อน
ของพี่น้องในต าบลเราในเรื่องการถูกเรียกเก็บค่าบริการแพงและก็ในเรื่องการจัดหารถใน
การรับส่งผู้ป่วยหรือรับศพกลับบ้านเหมือนรถกู้ชีพไว้ในกรณีคนท่ีเขาไม่มีเงินหรือล าบาก
จะได้ใช้บริการซึ่งทั งสองเรื่องนี ก็คงจะได้น าเข้าสู่ข้อบัญญัติก็ฝากให้ทางฝ่ายสมาชิกเราได้
พิจารณาด้วยในโอกาสต่อไป ขอบคุณครับ 

นายเกรียงไกร วงศ์จ้าเริญ : มีสมาชิกสภาท่านใดจะซักถามอีกหรือไม่ เชิญท่านพรศักดิ์ครับ  
(ประธานสภาฯ)    

นายพรศักดิ์ ห้วยทราย : เรียนท่านประธานสภาฯ  ท่านนายก  คณะผู้บริหาร  สมาชิกสภาองค์การบริหาร 
(ส.อบต.หมู่ ๒)  ส่วนต าบลผาน  าย้อยผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ผมนายพรศักด์ิ ห้วยทราย สมาชิกสภาองค์การ

บริหารส่วนต าบลผาน  าย้อย หมู่ท่ี ๒ ขอเสนอแนะในเรื่องตลาดครับเพราะในพื นท่ีผมนั นมี
ตลาดหมู่ ๒ และพื นท่ีก็กว้างพอสมควร หากพื นท่ีตลาดหมู่ ๙ คับแคบจะมีการไปพัฒนา
ตลาดหมู่ ๒ ก็ได้ครับ 

นายฉลอง หาสนาม : ครับตามท่ีท่านพรศักดิ์ เสนอมาก็ดีครับหากผมสามารถหางบประมาณได้ทาง 
(นายก อบต.)  ชุมชนเขาอนุญาตนะครับ ในส่วนนี คงต้องหารือกันอีกครั ง 

นายเกรียงไกร วงศ์จ้าเริญ : มีสมาชิกสภาท่านใดจะซักถามอีกหรือไม่ ถ้าไม่มีผมขอพักเบรก ๑๐ นาที ก่อนท่ี 
(ประธานสภาฯ)  จะเข้าสู่ระเบียบวาระท่ี ๕ ต่อไปครับ   

ระเบียบวาระที่  ๕ เร่ืองเสนอเพื่อพิจารณา 
   ๕.๑ การคัดเลือกคณะกรรมการพัฒนาท้องถ่ิน จ านวน ๓ คน 

เกรียงไกร วงศ์จ าเริญ  : ในการคัดเลือกคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น จ านวน ๓ ท่าน  เชิญเจ้าหน้าท่ี 
(ประธานสภาฯ) ได้ชี แจงระเบียบท่ีเกี่ยวข้องให้แก่สมาชิกสภาฯ ได้รับทราบ  เชิญครับ 

นายเกียรติคุณ จุลมณี : เรียนท่านประธานสภาฯ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลผาน  าย้อยทุกท่าน  
(นักวิเคราะห์ฯ) ท่านนายก ท่านรองนายก ท่านเลขานุการนายก ท่านรองปลัด หัวหน้าส่วนทุกส่วน 

พนักงานส่วนต าบลผาน  าย้อยและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ผมนายเกียรติคุณ จุลมณี  
/ต าแหน่ง... 



๑๓ 
 

ต าแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน องค์การบริหารส่วนต าบลผาน  าย้อย ขอแจ้งตามท่ี
ฝ่ายบริหารชุดก่อนได้หมดวาระไปเพื่อให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
การจัดทาแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. ๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติม      
(ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2561  ให้องค์กรจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ประกอบด้วยคณะกรรมการชุดท่ี (๑) คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น คณะกรรมการพัฒนา
ท้องถิ่น ประกอบด้วย  

(๑) ผู้บริหารท้องถิ่น ประธานกรรมการ  
(๒) รองนายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั นทุกคน กรรมการ  
(๓) สมาชิกสภาท้องถิ่นที่สภาท้องถิ่นคัดเลือกจ านวนสามคน กรรมการ  
(๔) ผู้ทรงคุณวุฒิท่ีผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือกจ านวนสามคน กรรมการ  
(๕) ผู้แทนภาคราชการและ/หรือรัฐวิสาหกิจ ท่ีผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือกจ านวน

ไม่น้อยกว่าสามคน กรรมการ  
(๖) ผู้แทนประชาคมท้องถิ่นที่ประชาคมท้องถิ่นคัดเลือก จ านวนไม่น้อยกว่าสาม

คนแต่ไม่เกินหกคน กรรมการ  
(๗) ปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กรรมการและเลขานุการ  
(๘) หัวหน้าส่วนการบริหารที่มีหน้าท่ีจัดท าแผน ผู้ช่วยเลขานุการ กรรมการตาม

ข้อ ๘ (๓) (๔) (๕) และ (๖) ให้มีวาระอยู่ในต าแหน่งคราวละสองปีและอาจได้รับการ
คัดเลือกอีกได้  

คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นมีอ านาจหน้าท่ี ดังนี  ก าหนดแนวทางการพัฒนา
ท้องถิ่น ร่วมจัดท าร่างแผนพัฒนา เสนอแนะแนวทางการพัฒนา และการแก้ไขปัญหา
เกี่ยวกับ การจัดท าร่างแผนพัฒนา ในการจัดท าร่างแผนพัฒนา เป็นต้น 

กรรมการชุดท่ี (๒) คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น
ประกอบด้วย  

(๑) ปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประธานกรรมการ  
(๒) หัวหน้าส่วนการบริหารขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กรรมการ  
(๓) ผู้แทนประชาคมท้องถิ่นท่ีประชาคมท้องถิ่นคัดเลือก จ านวนสามคน 

กรรมการ  
(๔) หัวหนา้ส่วนการบริหารที่มีหน้าท่ีจัดท าแผน กรรมการและเลขานุการ  
(๕) เจ้าหน้าท่ีวิเคราะห์นโยบายและแผน หรือพนักงานส่วนท้องถิ่นท่ีผู้บริหาร
ท้องถิน่มอบหมาย ผู้ช่วยเลขานุการ  

กรรมการตามข้อ ๙ (๓) ให้มีวาระอยู่ในต าแหน่งคราวละสองปีและอาจได้รับการคัดเลือก
อีกได้  

คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น มีหน้าท่ีจัดท าร่าง
แผนพัฒนาให้สอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาท่ีคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นก าหนด 
จัดท าร่างแผนการด าเนินงานและจัดท าร่างข้อก าหนดขอบข่ายและรายละเอียดของงาน 
ในส่วนของรายละเอียดและหน้าท่ีของคณะกรรมการทั งสองคณะก็ตามท่ีเรียนชี แงครับ 

 
 

/นายเกรียงไกร... 



๑๔ 
 

นายเกรียงไกร วงศ์จ าเริญ : ต่อไปขอให้สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลได้เสนอช่ือผู้สมควร 
(ประธานสภาฯ) ได้รับคัดเลือกเป็นคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นจ านวน ๓ ท่าน ในการเสนอขอผู้รับรอง

ด้วยนะครับ ๒ ท่าน เราจะคัดเลือกไปทีละคน เชิญท่านมงคลครับ 

นายมงคล นามลาย :   ผมขอเสนอ นายไวยกรณ์ ปากหวาน  ส.อบต.หมู่ท่ี ๓ ครับ 
(ส.อบต. หมู่ท่ี ๔)     

นายเกรียงไกร วงศ์จ าเริญ : ขอผู้รับรองค าเสนอด้วยครับ  มีนายพงษ์ทิพย์ เครางาม และพรศักด์ิ ห้วยทราย
(ประธานสภาฯ)  เป็นผู้รับรองถูกต้อง 

มติที่ประชุม  : มีมติเห็นชอบ     จ านวน  ๑๑  เสียง   
   ไม่เห็นชอบ   จ านวน   -    เสียง 
    งดออกเสียง   จ านวน   ๑    เสียง(ประธานสภาฯ) 

นายเกรียงไกร วงศ์จ าเริญ : ให้นายไวยกรณ์ ปากหวาน  ส.อบต.หมู่ท่ี ๓ เป็นคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น
(ประธานสภาฯ)  คนท่ี ๑ ต่อไปเลือกคนท่ี ๒ เชิญครับ    

นายไวยกรณ์ ปากหวาน :   ผมขอเสนอ นายมงคล นามลาย  ส.อบต. หมู่ท่ี ๔ ครับ    
(ส.อบต. หมู่ท่ี ๒)    

นายเกรียงไกร วงศ์จ าเริญ : ขอผู้รับรองค าเสนอด้วยครับ มีนายวิทยา ขันธวุฒิ และนายสมพร สุระเสน  
(ประธานสภาฯ)  เป็นผู้รับรองถูกต้อง 

มติที่ประชุม  : มีมติเห็นชอบ     จ านวน  ๑๑  เสียง   
   ไม่เห็นชอบ   จ านวน   -    เสียง 
    งดออกเสียง   จ านวน   ๑    เสียง(ประธานสภาฯ) 

นายเกรียงไกร วงศ์จ าเริญ : ใหน้ายมงคล นามลาย  ส.อบต. หมู่ท่ี ๔ เป็นคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น คนท่ี 
(ประธานสภาฯ)  ๒ ต่อไปเลือกคนท่ี ๓ เชิญครับ    

นายพรศักดิ์ ห้วยทราย :   ผมขอเสนอ นายสมพร สุระเสน ส.อบต. หมู่ท่ี ๑ ครับ 
(ส.อบต. หมู่ท่ี ๒)     

นายเกรียงไกร วงศ์จ าเริญ : ขอผู้รับรองค าเสนอด้วยครับ  มีนางอุดร ลุนอุบล  และนายสมจิต ชินค า    
(ประธานสภาฯ)  เป็นผู้รับรองถูกต้อง 

มติที่ประชุม  : มีมติเห็นชอบ     จ านวน  ๑๑  เสียง   
   ไม่เห็นชอบ   จ านวน   -    เสียง 
    งดออกเสียง   จ านวน   ๑    เสียง(ประธานสภาฯ) 

นายเกรียงไกร วงศ์จ าเริญ : ใหน้ายสมพร สุระเสน ส.อบต. หมู่ท่ี ๑   เป็นคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น  
(ประธานสภาฯ) คนท่ี ๓ และผมขอสรุปมติท่ีประชุมได้ท าการเลือกคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น ครบทั ง  

/๓ ท่าน... 



๑๕ 
 

๓  ท่าน เป็นคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น ดังนี  
๑. นายไวยกรณ์ ปากหวาน  สมาชิกสภาฯ หมู่ท่ี ๓ 
๒. นายมงคล นามลาย  สมาชิกสภาฯ หมู่ท่ี ๔ 
๓. นายสมพร สุระเสน สมาชิกสภาฯ หมู่ท่ี ๑  

 
เกรียงไกร วงศ์จ าเริญ  : ครับเราก็ได้เลือกคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น ครบจ านวน ๓ ท่านแล้วต่อไป 
(ประธานสภาฯ)  ขอให้สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลได้เสนอช่ือผู้สมควรได้รับคัดเลือกเป็น 

คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นจ านวน ๓ ท่าน ในการเสนอช่ือขอผู้
รับรอง ๒ ท่านเช่นเดิมนะครับ เราจะคัดเลือกไปทีละคน เชิญท่านพงษ์ทิพย์ครับ 

นายพงษ์ทิพย์ เครางาม :   ผมขอเสนอ นายสมจิต ชินค า  ส.อบต.หมู่ท่ี ๘ ครับ 
(ส.อบต. หมู่ท่ี ๑๑)     

นายเกรียงไกร วงศ์จ าเริญ : ขอผู้รับรองค าเสนอด้วยครับ  มีนางวาสนา ใจทาน และนายวิทยา ขันธวุฒิ
(ประธานสภาฯ)  เป็นผู้รับรองถูกต้อง 
 
มติท่ีประชุม  : มีมติเห็นชอบ     จ านวน  ๑๑  เสียง   
    ไม่เห็นชอบ   จ านวน   -    เสียง 
    งดออกเสียง   จ านวน   ๑    เสียง(ประธานสภาฯ) 

นายเกรียงไกร วงศ์จ าเริญ : ให้นายสมจิต ชินค า ส.อบต. หมู่ท่ี ๘  เป็นคณะกรรมการสนับสนุนการจัดท า
(ประธานสภาฯ)  แผนพัฒนาท้องถิ่น คนท่ี ๑ ต่อไปเลือกคนท่ี ๒ เชิญท่านมงคลครับ    
 
นายมงคล นามลาย :   ผมขอเสนอ นายพรศักดิ์ ห้วยทราย  ส.อบต. หมู่ท่ี ๒ ครับ    
(ส.อบต. หมู่ท่ี ๔)    

นายเกรียงไกร วงศ์จ าเริญ : ขอผู้รับรองค าเสนอด้วยครับ มีนายสมพร สุระเสน  และนายสมจิต ชินค า 
(ประธานสภาฯ)  เป็นผู้รับรองถูกต้อง 

มติท่ีประชุม  : มีมติเห็นชอบ     จ านวน  ๑๑  เสียง   
    ไม่เห็นชอบ   จ านวน   -    เสียง 
    งดออกเสียง   จ านวน   ๑    เสียง(ประธานสภาฯ) 

นายเกรียงไกร วงศ์จ าเริญ : ให้นายพรศักด์ิ ห้วยทราย ส.อบต. หมู่ท่ี ๒ เป็นคณะกรรมการสนับสนุนการ
(ประธานสภาฯ)  จัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น คนท่ี ๒ ต่อไปเลือกคนท่ี ๓ เชิญท่านวาสนาครับ    

นางวาสนา ใจทาน :   ดิฉันขอเสนอ นายพงษ์ทิพย์ เครางาม ส.อบต. หมู่ท่ี ๑๑ ค่ะ 
(ส.อบต. หมู่ท่ี ๑๓)   
 

/นายเกรียงไกร...   



๑๖ 
 

นายเกรียงไกร วงศ์จ าเริญ : ขอผู้รับรองค าเสนอด้วยครับ  มีนางอุดร ลุนอุบล  และนายอุดร โพธิ์ สุข    
(ประธานสภาฯ)  เป็นผู้รับรองถูกต้อง 

มติท่ีประชุม  : มีมติเห็นชอบ     จ านวน  ๑๑  เสียง   
    ไม่เห็นชอบ   จ านวน   -    เสียง 
    งดออกเสียง   จ านวน   ๑    เสียง(ประธานสภาฯ) 

นายเกรียงไกร วงศ์จ าเริญ : ใหน้ายพงษ์ทิพย์ เครางาม ส.อบต. หมู่ท่ี ๑๑ เป็นคณะกรรมการสนับสนุนการ 
(ประธานสภาฯ) จัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น คนท่ี ๓ และผมขอสรุปมติท่ีประชุมสภาฯ ได้ท าการคัดเลือก

คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นครบทั ง ๓  ท่านแล้ว ดังนี  
๑. นายสมจิต ชินค า  สมาชิกสภาฯ หมู่ท่ี ๘ 
๒. นายพรศักดิ์ ห้วยทราย  สมาชิกสภาฯ หมู่ท่ี ๒ 
๓. นายพงษ์ทิพย์ เครางาม สมาชิกสภาฯ หมู่ท่ี ๑๑  
ต่อไปจะได้เข้าสู่ระเบียบวาระท่ี ๖ เรื่องอื่นๆ  

ระเบียบวาระที่  ๖ เร่ืองอื่นๆ 

นายเกรียงไกร วงศ์จ าเริญ : ในระเบียบวาระท่ี ๖  เรื่องอื่นๆ มีท่านใดจะเสนอหรือแจ้งเรื่องใดหรือไม่  
(ประธานสภาฯ) เชิญท่านมงคลครับ 

นายมงคล นามลาย : เรียนประธานสภาฯ รองประธานสภาฯ เลขานุการสภาฯ นายกองค์การบริหาร     
(ส.อบต.หมู่ ๔) ส่วนต าบลผาน  าย้อย ท่านรองนายกและเลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนต าบล      

ผาน  าย้อย และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลผาน  าย้อยทุกท่าน แนวทางท่ีจะ
เสนอวันนี ครับ เนื่องจากว่าการบริหารจัดการ น  า ไฟ ก็เปล่ียนไปตรงนี ผมขอเสนอเป็น
งานเร่งด่วน ส าหรับหมู่ท่ี 4 ครับ ตามนโยบายของท่านนายอ าเภอท่ีได้เสนอแนะเกี่ยวกับ
ภูมิทัศน์ตามถนนให้ฟังนั น ผมจึงขอเสนอว่าถนนสาย หมู่ท่ี 12 ถึง หมู่ท่ี4 ทางแยก   
ห้วยค้อ – โคกหินกอง มีต้นไม้ขึ นตามไหล่ถนนเป็นป่ารกทึบ และท าให้การ เดินทาง
ยากล าบาก อีกทั งถนนสายนี ได้เกิดอุบัติเหตุ บ่อยครั ง  มีประชาชนได้รับบาดเจ็บจาก
อุบัติเหตุหลายท่านรวมทั งมีผู้ประสบอุบัติเหตุถึงแก่ชีวิตด้วยแล้วในการสัญจรถนนเส้นนี 
สืบเนื่องจากมีส่ิงบดบังถนน จึงอยากให้ท่านคณะผู้บริหารได้พิจารณาเป็นงานเร่งด่วนด้วย
ครับ ซึ่งถนนสายนี ก็มีประชาชนใช้เส้นทางสายนี ตลอดเวลา และอีก 1 เรื่องผมขอเสนอ
ถนนผ่านส่ีแยกหมู่บ้าน ตอนนี ก็ถนนก็ได้ช ารุด จึงอยากเรียนให้ทางท่านคณะผู้บริหารได้
ด าเนินการโดยด่วน เนื่องจากมีรถจักรยานยนต์ล้มเป็นจ านวนมาก และอีก 1 เรื่อง คือไฟ
ส่องสว่างตามถนนหนทาง ท่ีช ารุด และในการติดไฟฟ้าส่องสว่างก็สงสัยครับว่าท าไมบาง
จุดท่ีเสาไฟสาธารณะแต่ท าไมบางจุดติดท่ีบ้านชาวบ้าน เพราะชาวบ้านก็แจ้งมา และใน
ส่วนของไฟฟ้าส่องสว่างของหมู่ ๔ ยังมีอยู่ ๓ จุดท่ียังไม่ได้รับการแก้ไข จุดท่ี ๑ คือจุดบ้าน
นายจันทร์สา เจริญตา จุดท่ี ๒ บ้านนายละคร เทพไทย ๓ หลอดติดต่อกันเลยไม่ติด และ 

/จุดท่ี ๓... 



๑๗ 
 

จุดท่ี ๓ บ้านนายสมาน สุรัตน์ มีอยู่ ๓ หลอด  และอีกเรื่องคือเรื่องงบประมาณ เนื่องจาก
ผ่านปีงบประมาณมาก็นานแล้ว ถนนของเราช ารุด ยังไม่ปรับเกรด ตามต าบลอื่นๆก็ได้ท า
กันเยอะแล้ว เพราะฉะนั นผมขอเสนอเรื่องผ่านทางท่านประธานสภาฯไปยังท่านนายก
องค์การบริหารส่วนต าบลผาน  าย้อยเป็นการเร่งด่วนด้วยครับ ให้มีการปรับเกรดถนน 
เพราะตอนนี ก็มีการสัญจรไปมาไม่สะดวก เนื่องจากการขนส่งทางการเกษตรไม่สะดวก 
และในการลงลูกรังถ้าท าได้ผมขอเสนอท าไปในคราวเดียวกันเลยทั งต าบลได้ก็ดีครับผมก็
ขอเสนอเท่านี ครับ ขอบคุณครับ  

นายเกรียงไกร วงศ์จ าเริญ : มีท่านใดจะเสนอหรือแจ้งเรื่องใดหรือไม่ครับ เชิญท่านสมพรครับ  
(ประธานสภาฯ)  

นายสมพร สุระเสน : เรียนประธานสภาฯ รองประธานสภาฯ เลขานุการสภาฯ นายกองค์การบริหาร 

(ส.อบต.หมู่ ๑) ส่วนต าบลผาน  าย้อย ท่านรองนายกและเลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนต าบล      
ผาน  าย้อย และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลผาน  าย้อยทุกท่าน ผมเคยเสนอเรื่อง
ประปาของหมู่ 1 เมื่อครั งก่อนท่ีจะหมดวาระและฝากท่านรองปลัดไว้แล้ว และก็มีภาพ
ฟ้องต่างๆ ว่าท าไมด าเนินการและทิ งขนาดนั น โดยทางเจ้าหน้าท่ีมีการแจ้งว่าซัมเมอร์ส
ช ารุด แต่ท าไมยังไม่ด าเนินการแก้ไขตั งแต่หน้าแล้งเมื่อปีท่ีแล้วจนตอนนี จะเข้าหน้าแล้ง
อีกแล้ว ซัมเมอร์เสียมันแพงมากหรอครับถึงไม่ซื อมาเปล่ียน ซึ่งก็เป็นประปาขนาดใหญ่
ประจ าหมู่บ้าน ของหมู่ 1 ผมขอแจ้งให้เป็นเรื่องเร่งด่วนครับ เนื่องจากประชาชนต้องใช้
น  าและได้รับความเดือดร้อนมาก ขอฝากท่านนายกพิจารณาด้วยครับ เรื่องท่ี 2 ไฟฟ้า
ขนาดเล็กไฟฟ้าแรงต่ า เนื่องจากมันจะมีประชาชนชนของหมู่ 1 ย้ายไปอยู่ บริเวณโซน
สนามไก่ ประมาณ 8 หลังคา ซึ่งได้ใช้ไม้ไผ่ต้นเล็กๆ มาค  าไว้และสายไฟระโยงระยางไป
หมด ช่วยท าให้หน่อยนะครับและผมมีการเสนอเรื่องเข้ามาแล้วแต่ก็เงียบ เรื่องนี ก็ด่วน
เหมือนกันครับ เรื่องท่ี 3 ไฟฟ้าส่องสว่างช ารุด รู้สึกว่าจะส่งแผงโซลาเซลล์ไปให้แล้ว ซึ่ง
ของผมเป็นโรงน  าด่ืม และโรงปุ๋ย ผมก็ส่งหนังสือมาแล้วว่าให้จัดการให้หน่อยแต่ก็ยังไม่
ด าเนินการ ขอบคุณครับ 

นายเกรียงไกร วงศ์จ าเริญ : มีท่านใดจะเสนอหรือแจ้งเรื่องใดหรือไม่ครับ เชิญท่านไวยกรณ์ครับ  
(ประธานสภาฯ)  

นายไวยกรณ์ ปากหวาน : เรียนท่านประธานสภาฯ  ท่านนายก  คณะผู้บริหาร  สมาชิกสภาองค์การบริหาร 
(ส.อบต.หมู่ ๓)  ส่วนต้าบลผาน ้าย้อยผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ผมมีเรื่องท่ีเสนอและอยากให้แก้ไขเพราะปัญหา

มานานนั นก็คือเรื่องรถบรรทุกขนดินผ่านบริเวณหมู่บ้านผม ท าให้ถนนได้รับความเสียหาย
ทุกปีและต้องเสียงบประมาณในการซ่อมแซมตลอด ฝากท่านนายกได้พิจารณาในการ
แก้ไขและหาวิธีในการท่ีจะให้รถบรรทุกเหล่านั นได้เสียภาษีหรือชดใช้ให้เราเพื่อท่ีจะได้มีงบ
ในการน ามาซ่อมแซมถนนต่อไป ขอบคุณครับ 

/นายเกรียงไกร... 



๑๘ 
 

นายเกรียงไกร วงศ์จ าเริญ : มีท่านใดจะเสนอหรือแจ้งเรื่องใดหรือไม่ครับ ถ้าไม่มีท่านนายกจะชี แจงไหมครับ   
(ประธานสภาฯ) เชิญท่านรองสมานครับ 

นายสมาน สุวะศรี : เรียนท่านประธานสภาฯ  ท่านนายก  คณะผู้บริหาร  สมาชิกสภาองค์การบริหาร 
(รองนายก อบต.)  ส่วนต้าบลผาน ้าย้อยผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ขอเรียนชี แจงในเรื่องการท่ีรถบรรทุกขนดินท้า

ให้ถนนช้ารุดเสียหายนั น ตามท่ีผมได้มีการเข้าร่วมประชุมสัญจรและได้มีการหารือกันและ
มีแนวทางแก้ไขร่วมกันว่า ถ้าในหมู่บ้านไหนโดยความรับผิดชอบของผู้ใหญ่บ้านแต่ละ
หมู่บ้านนั นๆ มีการใช้รถบรรทุกดินตกลงว่าถ้าจะขนดินให้ใช้รถบรรทุกเล็กหกล้อไม่ให้ใช้
รถสิบล้อ และถ้าในการขนบรรทุกครั งนั นถนนได้รับความเ สียหายให้แจ้งผู้ใหญ่บ้าน
เพื่อท่ีจะได้ไปแจ้งผู้ประกอบการต่อในการดูแลและแก้ไขปัญหาดังกล่าว หากไม่สามารถ
ด้าเนินการแก้ไขได้ให้แจ้งเรื่องมายังองค์การบริหารส่วนต าบลเพื่อท่ีจะได้ด าเนินการต่อไป 
เพราะเราไม่สามารถจะไปบังคับไม่ให้เขาไม่ขนได้ เรื่องท่ีสองเรื่องท่ีท่านสมพรสอบถามว่า
ซัมเมอร์ช ารุดท่ีประปาบริเวณโรงปุ๋ย ขอเรียนชี แจงว่าทางฝ่ายบริหารก็ได้มีการส่ังการไป
แล้วแต่ไม่แน่ใจว่าติดขัดปัญหาอะไรยังไม่ด าเนินการในส่วนนี จะได้ตามให้อีกทีนะครับ 

สิบเอกฐิระวจน์ อรรคนันท์: เรียนท่านประธานสภาฯ  ท่านนายก  คณะผู้บริหาร  สมาชิกสภาองค์การบริหาร 
(รองปลัด อบต. รก.แทนปลัด) ส่วนต้าบลผาน ้าย้อยผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ขอเรียนชี แจงในเรื่องซัมเมอร์หมู่ท่ี ๑ นะ

ครับเนื่องจากว่าตามข้อบัญญัติท่ีผ่านความเห็นชอบของสภาฯ ได้มีการให้ตั งงบประมาณ
ไว้ในการจัดซื อซัมเมอร์ไว้เพียง ๒ ตัว ซึ่งได้มีการด าเนินการแล้วคือตัว ๑ เอาไปลงท่ี
ประปาหมู่ท่ี ๑๓ ส่วนอีกตัวก็จะให้เอาไปลงท่ีหมู่ ๑ ครับ เนื่องจากความต้องการในการใช้
ซัมเมอร์สมีมากแต่งบประมาณมีไม่เพียงพอและยังเป็นครุภัณฑ์ท่ีต้องได้รับความเห็นชอบ
จากฝ่ายสภาฯ หากจะจัดซื อซึ่ง ท่ีผ่านมาเรายังไม่มี ฝ่ายสภาฯ เลยท าให้ไม่สามารถ
ด าเนินการได้ครับ 

 
นายสมพร สุระเสน : ครับ ผมก็ขอชี แจงและเสนอว่า ถ้าเป็นไปได้น  าประปา ท่ีมันมาห้วยโปร่ง 

(ส.อบต.หมู่ ๑) ซึ่งมันเป็นน  าคร่ า น  าห้วย แล้วก็เอามาบ าบัดแล้วแต่น  าก็ไม่สะอาด และก็ปล่อยไปให้
ชาวบ้านใช้ ในส่วนของหมู่ ๑ นั น ช่วยท าให้มันสะอาดหน่อยนะครับเพราะชาวบ้านก็
สอบถามมาผมก็แจ้งไปว่าจะพยายามติดตามให้ คือน  าภายในหมู่ 1 น  ามันไม่ไหล         
ไม่สะอาด ช่วยด าเนินการเป็นพิเศษด้วยครับ ขอฝากด้วยครับ 

นายฉลอง หาสนาม : ขออนุญาตเสริมนิดครับ เกี่ยวกับเรื่องท่ีท่าน ไวยกรณ์ ปากหวาน ท่ีท่านน าเรียน 
(นายก อบต.) ในท่ีประชุมว่า เกี่ยวกับถนนช ารุด จริงๆแล้วถนนคอนกรีต ดูแล้วมันไม่ทนอยู่แล้ว ท่ีผ่าน

มาแทบจะทุกหมู่บ้านครับ ในการท่ีทาง อบต. ได้ออกประชาคมหมู่บ้าน ก็อยากให้ท่านได้
เสนอเพื่อท่ีจะเอาเข้าแผนพัฒนา 5 ปี ครับ ไม่อยากจะให้เสนอคอนกรีต เด๋ียวนี โครงการ
ท าถนนภายในหมู่บ้านไม่เน้นท าคอนกรีต แต่อยากใหเ้น้นท าลาดยาง ก็อยากจะให้เอาเข้า
แผนเพื่อให้สภาเห็นชอบผมก็จะผลักดันต่อไป ในการท่ีจะของบประมาณจาก อบจ. สจ. 
สส. ครับ  

/นายเกรียงไกร... 



๑๙ 
 

นายเกรียงไกร วงศ์จ าเริญ : มีท่านใดจะเสนอหรือแจ้งเรื่องใดอีกไหมในระเบียบวาระอื่นๆ ถ้าไม่มีผมขอสรุป 
(ประธานสภาฯ) ในเรื่องท่ีเราได้ประชุมกันในวันนี วันท่ี ๑๐ มกราคม ๒๕๖๕ เป็นการประชุมสภาสมัย

สามัญ สมัยท่ี ๑ ครั งท่ี ๑  เรื่องท่ีเราประชุมมี ดังนี  
๑. การแถลงนโยบายของนายกองค์การบริหารส่วนต้าบลผาน ้าย้อย  
๒. การคัดเลือกคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น จ านวน ๓  ท่าน ดังนี  

๑. นายไวยกรณ์ ปากหวาน  สมาชิกสภาฯ หมู่ท่ี ๓ 
๒. นายมงคล นามลาย  สมาชิกสภาฯ หมู่ท่ี ๔ 
๓. นายสมพร สุระเสน สมาชิกสภาฯ หมู่ท่ี ๑  

๓. การคัดเลือกคณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น จ านวน ๓  ท่าน 
ดังนี  

๑. นายสมจิต ชินค า  สมาชิกสภาฯ หมู่ท่ี ๘ 
๒. นายพรศักดิ์ ห้วยทราย  สมาชิกสภาฯ หมู่ท่ี ๒ 
๓. นายพงษ์ทิพย์ เครางาม สมาชิกสภาฯ หมู่ท่ี ๑๑ 

ในวันนี ต้องขอขอบคุณสมาชิกสภาฯ ทุกท่านท่ีได้ให้ความร่วมมือในการประชุมและร่วม
พิจารณากิจการต่างๆ  ท่ีเป็นอ้านาจหน้าท่ีของสภาฯ  ในวันนี ผมก็ขอปิดประชุมครับ 

ปิดประชุมเวลา ๑๒.๓๐ น. 

(ลงช่ือ)         ผู้บันทึกรายงานการประชุม 
              (นายณัฐพงศ์  ภูถาวร) 
                       เลขานุการสภาฯ/สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลผาน  าย้อย หมู่ ๗ 

(ลงช่ือ)        ผู้รับรองรายงานการประชุม 
          (นายเกรียงไกร วงศ์จ าเริญ) 

                                     ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลผาน  าย้อย 

คณะกรรมการได้ตรวจบันทึกรายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยท่ี ๑ ครั งท่ี ๑ เมื่อวันท่ี  ๑๐ 
เดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๕ เป็นท่ีถูกต้องเรียบร้อยแล้ว จึงลงลายมือช่ือไว้เป็นหลักฐาน  

(ลงช่ือ)          ประธานกรรมการตรวจรายงานการประชุม 
           (นายพรศักดิ์  ห้วยทราย) 

                                 สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลผาน  าย้อย หมู่ ๒  

 (ลงช่ือ)      กรรมการตรวจรายงานการประชุม 
                                 (นายพงษ์ทิพย์  เครางาม) 
                                 สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลผาน  าย้อย หมู่ ๑๑ 

(ลงช่ือ)          กรรมการตรวจรายงานการประชุม 
            (นางวาสนา  ใจทาน)     

              สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลผาน  าย้อย หมู่ ๑๓   


